



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

1. 'อภัย'ร่วมวงหารือขับเคลื่อนตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
2. ๖.ก.ส.ลุ่มคลังอนุมัติมาตรการอุ้มผู้เลี้ยงโคนม
3. เกษตรฯรุดเตรียมพร้อมงานสีสรรพรรณไม้ฯครั้งที่ 15
4. ภาพข่าว: อบรม
5. ๖.ก.ส.+ทพย รับหน้าเสื่อ ประกันภัยประมง
6. ประกวดสุดยอดกาแฟปี' 66 สร้างอนาคตกาแฟไทยในเวทีโลก
7. พาณิชย์สั่งเกาะติดสถานการณ์ข้าว
8. ประกวดสุดยอดกาแฟปี 66
9. ปลัดพาณิชย์'สั่งรับมือเอลนีโญ เช็กผลผลิต-รักษาสมดุลส่งออก
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. "พาณิชย์"เกาะติดอินเดียนห้ามส่งออกข้าว เล็งประเมินสถานการณ์-ทำแผนรับมือ

สื่อ

- แนวหน้า
- ข่าวสด
- แนวหน้า
- แนวหน้า
- ดอกเบี๋ยธุรกิจ
- ข่าวสด
- ไทยรัฐ
- กรุงเทพธุรกิจ
- มติชน
- เดลินิวส์
- ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

'อภัย'ร่วมวงหารือ ขับเคลื่อนตัวชี้วัด มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพงาน

นายอภัย สุทธิสังข์ นายสุรเดช สมิเปรม นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงเกษตรฯ ในรอบ 12 เดือน เพื่อให้ผู้บริหารที่กำกับดูแล

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และพิจารณาตัวชี้วัดที่ส่วนราชการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดฯ ในเบื้องต้น ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกำกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พิจารณาและส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาภายใน เดือนกรกฎาคม 2566

พร้อมกันนั้นได้หารือ แลกเปลี่ยน กรอบแนวทางใน การบูรณาการขับเคลื่อนงานและ การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญใน ปีงบประมาณ 2567 เพื่อการพัฒนา และขับเคลื่อนงานในภาพรวมของ กระทรวงเกษตรฯ ที่สอดคล้องและ ตอบโจทย์กับเป้าหมายการพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ

ธ.ก.ส.ลุ้นคลังอนุมัติมาตรการอุ้มผู้เลี้ยงโคนม

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนมใน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หลังเกิดสถานการณ์ขาดแคลนนมดิบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัจจุบันผลผลิตนมนมดิบทั้งประเทศลดลงอยู่ที่ราว 2,700 ตัน/วัน ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล โดยที่ปริมาณนมนมจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงท้ายปีที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว จากที่มีความต้องการใช้ไม่น้อยกว่า 3,100 ตัน/วัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลงประมาณ 400 ตัน

กอปกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบางส่วนเลิกเลี้ยงและหันไปประกอบอาชีพอื่น จึงเป็นเหตุให้ปริมาณโคนมในระบบลดลง และทำให้ปัจจุบันนมนมดิบเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมอย่างมาก จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้กระทบกับปริมาณนมนมที่ต้องใช้ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ต้องใช้วันละประมาณ 1,000 ตัน/วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board)

ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอปรับราคารับซื้อนมนมดิบ ณ โรงงานครั้งที่ 1 เสนอขอเพิ่ม 1.50 บาท (จากเดิมราคา 19.00/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 20.50 บาท/กิโลกรัม) และครั้งที่ 2 เสนอขอเพิ่ม 2.25 บาท เป็น 22.75 บาท/กิโลกรัม ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบของ ครม. ในรัฐบาลชุดถัดไป นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ขับเคลื่อนโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ 13,809 ราย พื้นที่ 57,065 ไร่

นายจักรชัย สิริไส ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้หารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหามาตรการช่วยเหลือลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จากปัญหาด้านต้นทุนการเลี้ยงโคนมที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้นมขาดแคลนถือเป็นนโยบายรัฐบาลที่เข้าไปดูแลอยู่ เพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรทั้งหมดเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐและ ธ.ก.ส.ต้องเข้าไปดูแล ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ เบื้องต้นในส่วนของปัญหาการชำระหนี้ในเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมนั้น ยอมรับว่ามีบางกลุ่มเริ่มได้รับผลกระทบ

เกษตรฯรุดเตรียมพร้อมงานสีสรรพรรณไม้ฯครั้งที่15

น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมหารือ
การร่วมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้
เทิดไถ้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15 ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
ครั้งที่ 1/2566 พร้อมผู้แทนหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งการจัดงาน
ดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 91 พรรษา ภายใต้
แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ และสอดคล้องร้อยเรียง
กับแนวพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน
รักษา และต่อยอด โดยในปีนี้กำหนด
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม
2566 ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เขตจตุจักร ทั้งนี้ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดการจัด
งานของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้
หัวข้อ “91 พรรษา สืบสาน
สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างวิถี
เกษตรสมัยใหม่ สู่อหารปลอดภัย
สร้างรายได้ ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน”
พร้อมทั้งแนวทางและรูปแบบการ
จัดนิทรรศการฯ 13 หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ประกอบ
ด้วย กรมการข้าว กรมประมง
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรม
พัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 31 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15431

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 14.97

Ad Value: 18,712.50

PRValue (x3): 56,137.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: อบรม



อบรม : นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วทส.) รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตร รองรับความปกติใหม่ เป็นผู้นำด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ธ.ก.ส.+ทิพย รับหน้าสื่อ ประกันภัยประมง

ธ.ก.ส. เปิดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 และการทำประกันภัยภาคสมัครใจโดยทิพยประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงและลูกเรือประมงได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเรือ กรณีเกิดภัยพิบัติ

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้จัดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาทให้ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และค่าลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์การทำประมงให้เทียบ

เท่ามาตรฐานสากล เสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรทางทะเลและอาหารอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงและลูกเรือประมงได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเรือกรณีเกิดภัยพิบัติ ผ่านโครงการประกันภัยเพื่อชาวประมงภาคสมัครใจ โดยทิพยประกันภัย ซึ่งมีเงื่อนไขการรับประกันภัย ดังนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นเจ้าของเรือประมงที่มีสัญชาติไทย มีเรือประมงที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า และมีอาชญาบัตรจากการประมง สำหรับเรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป อัตราค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดเรือไม่ถึง 10 ตันกรอส 323.14 บาทต่อลำ และขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป 430.14 บาทต่อลำ ระยะ

เวลาคู่มือครอง 1 ปีนับจากวันขอเอาประกันภัย สำหรับความคุ้มครองเมื่อเกิดภัย ประกอบด้วยค่าชดเชยกรณีเรือประมงสูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้อันเนื่องมาจากอุทกภัย ว่างภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ ในระยะเวลาเอาประกัน วงเงินไม่เกินลำละ 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง 1 ราย (คนขับเรือหรือลูกเรือประมงของผู้เอาประกันภัย) สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ●

ประกวดสุดยอดกาแฟปี 66 สร้างอนาคตกาแฟไทยในเวทีโลก

จากในปี 2564 ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกาแฟไทยมีผลผลิตคงค้างกว่า 2,000 ตัน จึงเป็นที่มาของการจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทยขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และจากความสำเร็จในการคัดสรรสุดยอดกาแฟไทยตามมาตรฐานสากลในการจัดประกวดช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสามารถดึงดูดผู้ค้กาแฟให้หันมามองกาแฟไทยที่รสชาติไม่แพ้ใครในตลาดโลก โดยในปี 2565 ล่าสุดสามารถสร้างมูลค่ากาแฟที่เกิดขึ้นจากการประกวดคิดเป็นเงินกว่า 1.3 ล้านบาท

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคกาแฟไทยต่อเนื่อง กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม

วิชาการเกษตร เผยว่า ในการประกวดปีนี้ จะมีการจัดการแข่งขันใน 5 ประเภท ได้แก่

1. กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีแห้ง (dry process) มีผู้สมัคร 36 ราย
 2. กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียก (wet process) มีผู้สมัคร 56 ราย
 3. กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีกึ่งแห้ง (honey process) มีผู้สมัคร 32 ราย
 4. กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม (innovative process) มีผู้สมัคร 11 ราย และ 5. กาแฟโรบัสตา ไม่แยกกระบวนการแปรรูป มีผู้สมัคร 56 ราย
- รวมปี 2566 นี้ มีเกษตรกรส่งตัวอย่างเข้าประกวดทั้งสิ้น 191 ราย/ตัวอย่าง

ประกอบด้วยจากจังหวัดเชียงใหม่ (48 ตัวอย่าง), เชียงราย (50 ตัวอย่าง), น่าน (27 ตัวอย่าง), ลำปาง (7 ตัวอย่าง), แม่ฮ่องสอน (13 ตัวอย่าง), แพร่ (3 ตัวอย่าง), พะเยา

(1 ตัวอย่าง), พิจิตร (1 ตัวอย่าง), เพชรบูรณ์ (4 ตัวอย่าง), ตราด (1 ตัวอย่าง), ตาก (3 ตัวอย่าง), กาญจนบุรี (3 ตัวอย่าง), ราชบุรี (1 ตัวอย่าง), ประจวบคีรีขันธ์ (2 ตัวอย่าง), เลย (2 ตัวอย่าง), ชุมพร (11 ตัวอย่าง), สุราษฎร์ธานี (2 ตัวอย่าง), นครศรีธรรมราช (2 ตัวอย่าง), ระนอง (5 ตัวอย่าง), สตูล (1 ตัวอย่าง) สงขลา (1 ตัวอย่าง) และกระบี่ (3 ตัวอย่าง) โดยมีตัวอย่างกาแฟที่ผ่านการตรวจเบื้องต้นเข้ามาสู่อุป Green grading 186 ตัวอย่าง และเข้าสู่กระบวนการทดสอบรสชาติ 147 ตัวอย่าง เป็นกาแฟอาราบิก้า 111 ตัวอย่าง โรบัสต้า 36 ตัวอย่าง

ทั้งนี้การดำเนินการประกวดจะเริ่มรอบ 2 ในวันที่ 23 - 25 ก.ค. จะได้ลุ้นและทราบกันว่าใครคือสุดยอดกาแฟไทย (อะราบิกา) ลำดับที่ 1 - 10 ที่จะได้จัดขึ้นได้ประมุข ส่วนประเภทกาแฟโรบัสต้าจะเริ่มรอบ 2 ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2566 นี้ โดยกาแฟที่ชนะการประกวด จะได้นำไปร่วมงานแสดงสินค้า Hannover Messe ระหว่างวันที่ 12 - 18 พ.ย. นี้ ณ เมือง Hannover สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมการเกษตรเยอรมนี

พาณิชย์สั่งเกาะติดสถานการณ์ข้าว

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ ที่ประจำอยู่ในประเทศที่มีการผลิต ส่งออก หรือนำเข้าข้าว ให้ติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด หลังจากที่อินเดียได้ประกาศห้ามส่งออกข้าวขาวตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.66 เพื่อนำข้อมูลหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นมากำหนดแผนและมาตรการเกี่ยวกับข้าวของไทยต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศขอให้ติดตามสถานการณ์การส่งออกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไร ประเทศใดมีความต้องการเพิ่มขึ้น สถานการณ์ราคาส่งออกเป็นอย่างไร ส่วนกรมการค้าภายในให้ติดตามสถานการณ์สต็อกในประเทศ ราคาข้าวเปลือกในประเทศ และทูตพาณิชย์ให้ติดตามว่าแต่ละประเทศมีมาตรการและนโยบายในเรื่องข้าวอย่างไร มีความต้องการเพิ่มขึ้นหรือไม่ เมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าทิศทางข้าวจะเป็นไปอย่างไร กระทรวงพาณิชย์จะทำแผนและมาตรการในเรื่องข้าว ซึ่งมีสมมติฐานตั้งแต่

เขาไปหาหนักแล้วแต่สถานการณ์ข้าวในตลาดโลกมีความรุนแรงมากขึ้นน้อยเพียงใด ถ้าเริ่มเห็นสัญญาณความต้องการข้าวที่สูงขึ้น ก็จะมาพิจารณาว่าจะใช้มาตรการอะไรผลักดันการส่งออกข้าวของไทย

“มองว่า 1-2 สัปดาห์ จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าแนวโน้มตลาดข้าวโลกจะเป็นอย่างไร เบื้องต้นในประเทศไม่มีปัญหาขาดแคลน เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวและเหลือส่งออก แต่จะส่งผลต่อการส่งออกข้าวมากกว่า และน่าจะทำการส่งออกปีนี้เกินเป้าหมาย 8 ล้านตัน เพราะอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก การห้ามส่งออกข้าวขาวจะช่วยให้ไทยสามารถส่งออกข้าวขาวได้เพิ่มขึ้น และทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวดีขึ้น”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มีความเป็นห่วงภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญมากกว่า โดยมีการประเมินกันว่าจะเกิดต่อเนื่อง 1-3 ปี ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวของไทยและทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวไทยลดลง ล่าสุดได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เพื่อร่วมกันทำแผนรับมือ.

ประกวดสุดยอดกาแฟปี 66 สร้างอนาคตกาแฟไทยในเวทีโลก

จากในปี 2564 ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกาแฟไทยมีผลผลิตคงค้างกว่า 2,000 ตัน จึงเป็นที่มาของการจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทยขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และจากความสำเร็จในการคัดสรรสุดยอดกาแฟไทยตามมาตรฐานสากลในการจัดประกวดช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสามารถดึงดูดผู้คักกาแฟให้หันมามองกาแฟไทยที่รสชาติไม่แพ้ใครในตลาดโลก โดยในปี 2565 ล่าสุดสามารถสร้างมูลค่ากาแฟที่เกิดขึ้นจากการประกวดคิดเป็นเงินกว่า 1.3 ล้านบาท

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคกาแฟไทยต่อเนื่อง กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ในการประกวดปีนี้ จะมีการจัดการแข่งขันใน 5 ประเภท ได้แก่ 1.กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีแห้ง(dry process) มีผู้สมัคร 36 ราย 2.กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียก (wet process) มีผู้สมัคร 56 ราย 3.กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยวิธีกึ่งแห้ง (honey process) มีผู้สมัคร 32 ราย 4.กาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม (innovative process) มีผู้สมัคร 11 ราย และ 5.กาแฟโรบัสตา ไม่แยกกระบวนการแปรรูป มีผู้สมัคร 56 ราย รวมปี 2566 นี้มีเกษตรกรส่งตัวอย่างเข้าประกวดทั้งสิ้น 191 ราย /ตัวอย่าง

ประกอบด้วยจากจังหวัดเชียงใหม่ (48 ตัวอย่าง), เชียงราย (50 ตัวอย่าง), น่าน (27 ตัวอย่าง), ลำปาง (7 ตัวอย่าง), แม่ฮ่องสอน (13 ตัวอย่าง), แพร่ (3 ตัวอย่าง), พะเยา(1 ตัวอย่าง), พิษณุโลก (1 ตัวอย่าง),

เพชรบูรณ์ (4 ตัวอย่าง), ตราด (1 ตัวอย่าง), ตาก(3 ตัวอย่าง), กาญจนบุรี (3 ตัวอย่าง), ราชบุรี(1 ตัวอย่าง), ประจวบคีรีขันธ์ (2 ตัวอย่าง), เลย (2 ตัวอย่าง), ชุมพร (11 ตัวอย่าง), สุราษฎร์ธานี (2 ตัวอย่าง), นครศรีธรรมราช(2 ตัวอย่าง), ระนอง (5 ตัวอย่าง), สตูล (1 ตัวอย่าง) สงขลา (1 ตัวอย่าง) และกระบี่ (3 ตัวอย่าง) โดยมีตัวอย่างกาแฟที่ผ่านการตรวจเบื้องต้นเข้ามารูบ Green grading 186 ตัวอย่าง และเข้าสู่วิธีการทดสอบรสชาติ 147 ตัวอย่าง เป็นกาแฟอาราบิก้า 111 ตัวอย่าง โรบัสต้า 36 ตัวอย่าง

ทั้งนี้การดำเนินการประกวดจะเริ่มรอบ 2 ในวันที่ 23-25 ก.ค. จะได้ลุ้นและทราบกันว่า ใครคือสุดยอดกาแฟไทย (อะราบิกา) ลำดับที่ 1-10 ที่จะได้จัดขึ้นโต๊ะประมูล ส่วนประเภทกาแฟโรบัสตา จะเริ่มรอบ 2 ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 นี้ โดยกาแฟที่ชนะการประกวด จะได้นำไปร่วมงานแสดงสินค้า Hannover Messe ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย.นี้ ณ เมือง Hannover สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกระทรวงเกษตรฯเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมการเกษตรเยอรมนี

'ปลัดพาณิชย์'สั่งรับมือเอลนีโญ เช็กผลผลิต-รักษาสมดุลส่งออก

นายศิริต รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ส่งออกหรือนำเข้าข้าว อย่างใกล้ชิด หลังจากอินเดีย ประกาศห้ามส่งออกข้าวขาว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้น มากำหนดแผนและมาตรการเรื่อง ข้าวของไทยต่อไป โดยกรมการค้าต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์แนวโน้มส่งออก ความ ต้องการเพิ่มแต่ละประเทศ รวมถึงด้านราคา

ส่งออก ในส่วนกรมการค้าภายใน ติดตาม สถานการณ์สต็อก-ราคาข้าวในประเทศ และทูตพาณิชย์ ติดตามว่าแต่ละประเทศเพิ่มมาตรการ และนโยบายเรื่องข้าวอย่างไร ซึ่งรวมไปถึง ภัยพิบต่างๆ ด้วย ที่หลายประเทศกำลังประสบ ปัญหาเรื่องภัยแล้ง จนต้องสั่งห้ามส่งออก

นายศิริตกล่าวว่า เมื่อได้ข้อมูลภายในและ ภายนอกทั่วโลกแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะทำ แผนและมาตรการเรื่องข้าว บนสมมุติฐาน ตั้งแต่เขาไปถึงหนักสุด อิงข้อมูลสถานการณ์ ข้าวโลกว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน ถ้าคงเป็นปกติไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อย ไปตามกลไกตลาด แต่ถ้าเริ่มเห็นสัญญาณ

ความต้องการข้าวสูงขึ้น ต้องมาพิจารณาว่าจะ ใช้มาตรการอะไรป้องกันไว้ล่วงหน้า เบื้องต้น ให้ดูข้อมูล 1-2 สัปดาห์จากนี้ น่าจะเห็นแนวโน้ม ตลาดข้าวโลก ซึ่งว่าไทยจะไม่มีปัญหาขาดแคลน แน่นนอน เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าว และเหลือพอส่งออก มองว่าสถานการณ์ ตอนนี้ส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทยมากกว่า คาดทั้งปี 2566 จะส่งออกเกิน 8 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลดีต่อราคาข้าวใน ประเทศดีขึ้น เกษตรกรก็จะมียาได้เพิ่มขึ้น

"กระทรวงพาณิชย์ห่วงเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ประเมินกันว่า จะเกิดต่อเนื่อง 1-3 ปี จะส่งผลกระทบต่อ การเพาะปลูกข้าวไทย ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าว ลดลง ล่าสุดได้มีการหารือกับปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แล้ว เพื่อร่วมกันทำแผน รับมือ เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตลดลง" นายศิริตกล่าว



เกษตรวันนี้.....● บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิต และส่งออกไก่สด ไก่แช่ ฝากแจ้งข่าว กระจายความอร่อย ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพตรงถึงหน้าบ้านคุณแล้ววันนี้ โดยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคไทย โดยเปิดตัว ครัวแม่ นวลศรี by Sahafarms Supermarket-ถนนนวมินทร์ ครัวฮาลาล ที่พร้อมขนทัพเมนูไก่สุดอร่อย อาทิ ชุดไก่ย่าง สุดคุ้ม ข้าวไข่พะโล้ ข้าวกะเพราไก่ มะกะโรนีไก่ ข้าวหมก ไก่ แกงเขียวหวานไก่ ข้าวไก่กระเทียม.....● นอกจากนี้ยังมีสินค้าสหฟาร์มต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล มีความสด สะอาด ปลอดภัยทานได้อย่างสบายใจ ส่งตรงถึงบ้านให้ถูกค่าได้อิ่ม คุ้ม อยู่บ้านแม่ นวลศรีจัดให้ เพียง แคล้งคลิกเวรี่ ผ่านช่องทาง Grab Food, Robinhood, Food Panda หรือสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 08-9636-4654 สะดวก ง่าย ๆ ได้แล้ววันนี้.....●

นายกะหล่ำปลี

“พาณิชย์” เกาะติดอินเดียห้ามส่งออกข้าว เล็งประเมินสถานการณ์-ทำแผนรับมือ

ผู้จัดการรายวัน360 – “ปลัดพาณิชย์” สั่งการกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน ทูตพาณิชย์ เกาะติดสถานการณ์ข้าว หลังอินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวขาว ก่อนประเมินสถานการณ์ และทำแผนรับมือ ยันไม่มีปัญหาขาดแคลน แต่ส่งออกดีขึ้น คาดปีนี้ทะลุ 8 ล้านตัน และราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าจับมือ “เกษตร” ทำแผนรับมือเอลนีโญ ป้องกันผลผลิตข้าวลดจากภัยแล้ง

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ ที่ประจำอยู่ในประเทศที่มีการผลิตข้าว ส่งออกข้าว หรือนำเข้าข้าว ให้ติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ยินเดียได้ประกาศห้ามส่งออกข้าวขาว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้น มากำหนดแผนและมาตรการในเรื่องข้าวของไทยต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศ ขอให้ติดตามสถานการณ์การส่งออกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไร ประเทศไหนมีความต้องการเพิ่มขึ้น สถานการณ์ด้านราคาส่งออกเป็นอย่างไร กรมการค้าภายใน ให้ติดตามสถานการณ์สต็อกในประเทศ ราคาข้าวเปลือกในประเทศ และทูตพาณิชย์ ให้ติดตามว่าแต่ละประเทศมีมาตรการและนโยบายในเรื่องข้าวอย่างไร มีความต้องการเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายกีรติ กล่าวว่ เมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าทิศทางข้าวจะเป็นไปอย่างไร กระทรวงพาณิชย์จะมากำหนดและมาตรการในเรื่องข้าว ซึ่งมีสมมติฐานตั้งแต่เบาไปหาหนัก แล้วแต่สถานการณ์ข้าวในตลาดโลกว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน ถ้ายังคงเป็นปกติ ไม่มีอะไร ก็ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยให้กลไกตลาดขับเคลื่อนต่อไป แต่ถ้าเริ่มเห็นสัญญาณความต้องการข้าวที่สูงขึ้น ก็จะมาพิจารณาว่าจะใช้มาตรการอะไร ซึ่งมองว่าอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้ เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวรายสำคัญของโลก ผลผลิตมีเพียงพอ และเหลือที่จะส่งออก

“มองว่าน่าจะ 1-2 สัปดาห์ จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าแนวโน้มตลาดข้าวโลกจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นในประเทศไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าว และเหลือส่งออก แต่จะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวมากกว่า การส่งออกปีนี้น่าจะเกิน 8 ล้านตันจากที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ และราคาข้าวในประเทศจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น” นายกีรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มีความเป็นห่วงในเรื่องของภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญมากกว่า โดยมีการประเมินกันว่าจะเกิดต่อเนื่อง 1-3 ปี ซึ่งถ้าจะมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวของไทย และทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวไทยลดลง โดยล่าสุดได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เพื่อร่วมกันทำแผนรับมือ เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตลดลง.